
BORGARRÁÐ 25. október 2018: Framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins 
um kostnað við móttökur - R16010200

Flokkur fólksins óskar eftir því að fá að vita  hvaða fyrirtæki þetta eru sem þjónustan er keypt 
af, veitingar, framreiðsla, skreytingar o.s.frv. Einnig hvernig Reykjavíkurborg skilgreinir 
"móttöku" í svarinu.  Óskað er eftir að vita um hvaða móttökur eru að ræða, hvenær þær fóru 
fram, og hvar og í tilefni hvers árið 2017 og það sem af er 2018


